



# ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ 17 / 2566

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอให้ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 (1/2566) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / นายกเทศมนตรี / ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- กำหนดการประชุม
  - ระเบียบทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการส่งจ่ายเงิน พ.ศ. 2565
  - สำเนาระเบียบกระทรวงการคลัง

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 115 (1/2566) ในวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันตแพทย์ได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการนำไปใช้บริหารและพัฒนา การปฏิบัติราชการในหน้าที่ทันตแพทย์ของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งการประชุมวิชาการนี้เป็นการประชุมที่มีส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ถึง 1 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมประชุม

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงใคร่ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ ในสังกัดของท่าน ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวันลา เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2555

อนึ่ง ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ รวม 3 วัน ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ไม่รับลงทะเบียนหน้างานฯ โดยได้กำหนดค่าลงทะเบียนไว้ ดังนี้

ประเภทการลงทะเบียน	ค่าลงทะเบียน ประชุม Onsite และ Online (ผู้เข้าประชุม Onsite สามารถเข้าประชุม Online ได้)	
	วันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 66	วันที่ 16 - 26 พ.ค. 66
◎ สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ	1,500 บาท	3,000 บาท
◎ <b>ไม่เป็น</b> สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ	<b>3,000 บาท</b>	<b>5,000 บาท</b>
◎ ลงทะเบียนฟรี - สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ (ตลอดชีพ) อายุ 65 ปีขึ้นไป - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตใหม่ (ได้รับอนุมัติ เลข ท. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565)	ลงทะเบียนฟรี ที่ <a href="http://www.thaidental.or.th">www.thaidental.or.th</a> วันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 66	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และขอได้โปรดแจ้งให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดของท่านทราบ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ทันตแพทย์ อติเรก ศรีวัฒนาวงษา)  
นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ